

Merry Christmas



HAPPY  
New Year

GIÁO HỘI TIN LÀNH GIÁM LÝ VIỆT NAM

Số 98, Đường số 20, Phường 5, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

THƯ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2024  
VÀ NĂM MỚI 2025

Ngày 10 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: *Quý Mục sư, Truyền đạo và toàn thể tín hữu trong đại gia đình  
Giám lý Việt Nam*

Một mùa Giáng Sinh nữa lại về trong náo nức muôn nơi. Người lớn bận rộn, mong kết thúc những công việc cuối năm, hoặc tất bật lo sắm sửa cho giáng sinh. Trẻ con nôn nóng, thấp thỏm mong đợi quà giáng sinh. Nhà nhà bày biện, trang hoàng thật rực rỡ và đẹp mắt. Thành thị hay thôn quê như sống dậy giữa tiếng cười và lời chúc tụng. Không khí hân hoan, tung bừng tràn ngập khắp các nẻo đường, len lỏi vào từng nhà và sưởi ấm lòng người trong tiết trời đông lạnh giá.

Ở giữa mùa phước hạnh này, tôi nhớ lại nhà tiên tri Ê-sai đã loan báo: “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết... Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta” (Ê-sai 9: 1, 5). Chúa Cứu Thế Giê-xu đã vào đời trong thân xác của một hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Chúa đã vào đời “trong sự ngỡ ngàng và lưu tâm của các mục đồng, trong niềm vui loan báo tin mừng của các thiên sứ, và trong ước vọng chiêm ngưỡng tôn thờ của các nhà thông thái phương Đông.”

Trong mùa Giáng sinh này, tôi cầu nguyện cho anh chị em, để khi suy ngẫm về sự vào đời của Chúa Cứu Thế, ai nấy đều nhận biết rằng, Chúa Giê-xu "vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người".

Thưa anh chị em, Chúa Cứu Thế vào đời để giải cứu loài người ra khỏi tội lỗi và ban bình an cho người tin nhận Ngài. Cầu xin tin mừng Chúa Cứu Thế Vào Đời luôn đem lại sự bình an cho anh chị em, để giống như các người chăn chiên, chúng ta hết sức rao truyền Tin Vui đó, hầu đưa dẫn nhiều người đến với Chúa Cứu Thế.

Chúng tôi thay cho Giáo hội kính chúc các tôi con Chúa một mùa Giáng sinh vui tươi và năm mới 2025 tràn đầy phước hạnh của Chúa.

Thân kính,

Giám mục Hội trưởng Tô Văn Út